



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2021

100 ปี

ชุมชนแห่งความเชื่อ
วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ปีที่ 55 ฉบับที่ 3017
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ปี B
(วันกระแสรียก)

พระวาจา (ยน.18:33ข-37)

เวลานั้น ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้ามาถามว่า
“ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
“ท่านถามดังนี้ด้วยตนเอง หรือผู้อื่นบอกท่านถึงเรื่องของเรา”
ปีลาตตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นชาวยิวหรือ ชนชาติของท่าน
และบรรดาหัวหน้าสมณะมอบท่านให้ข้าพเจ้า ท่านทำผิด
สิ่งใด”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “อาณาจักรของเราไม่ได้
มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ ผู้รับใช้
ของเราก็คงจะต่อสู้เพื่อมิให้เราถูกมอบให้ชาวยิว
แต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้” ปีลาตจึงถาม
พระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหม” พระเยซูเจ้า
ตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว
เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยาน
ถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”

บุตร - ชิดา และครอบครัวรุจิรัตน์

สร้างอุทิศแด่

ยอร์ช พิเชษฐ รุจิรัตน์

หัวข้อ	กษัตริย์แห่งอาณาจักรของพระเจ้า
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรของพระเจ้า
ท่าที	จิตใจจงรักภักดีต่อพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะปฏิบัติตนตามคำสอนทุกประการ



บทอ่านที่หนึ่ง : - ดนล 7:13-15

ดาเนียลเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาเหนือเมฆบนท้องฟ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจ ทรงปกครองประชากรทุกชาติ ทุกภาษา และอาณาจักรของพระองค์จะดำรงอยู่ตลอดไป

บทอ่านที่สอง : - วว 1:5-8

พระคริสตเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดทุกสิ่ง และทรงเป็นจุดหมายของทุกสิ่ง

พระวรสาร : - ยน 18:33-37

พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ แต่อาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่อาณาจักรของโลกนี้ อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์



วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ขอเชิญติดตามถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์

IHS

เวลา 09.00 น. ทางเพจ Facebook วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ระหว่างนี้พี่น้องสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนด้วยการทำกิจสัปดาห์ต่าง ๆ



เช่น สวดสายประคำ อ่านพระคัมภีร์ รำพึงพระวาจา ฯลฯ



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล การเฉลิมฉลองนี้แสดงถึงอำนาจของพระคริสตเจ้าในฐานะกษัตริย์และพระเจ้าแห่งจักรวาล อีกทั้งช่วยให้เรามองไปสู่อนาคตและเป้าหมายสูงสุดของเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์เพื่อพิพากษาคั้งสุดท้าย และประทานรางวัลหรือการลงโทษแก่เราแต่ละคน การสมโภชนี้เกิดในพระศาสนจักรปี 1925 โดยพระสันตะปาปาปิอุส ที่ 11 เพื่อช่วยเราให้รำพึงถึงพระคริสตเจ้าผู้เป็นองค์พระเจ้าและกษัตริย์ของเรา

เมื่อพูดถึงกษัตริย์เรามักมองไปที่ความยิ่งใหญ่ มีอำนาจบารมีมาก และอยู่เหนือคนอื่น ทุกคนต้องเกรงกลัวและคอยปรนนิบัติรับใช้ ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้าแตกต่างจากบรรดากษัตริย์เหล่านี้ พระองค์ไม่มีข้าทาสบริวาร ไม่มีวังที่ประทับ ไม่มีคทาที่แสดงถึงการเป็นกษัตริย์ ในทางกลับกัน พระองค์มีมงกุฎหนามสวมพระเศียร ร่างกายเปลือยเปล่า พระพักตร์ชุ่มไปด้วยเลือด ถูกทิ้งให้อยู่โดยลำพัง ถูกสบประมาทและเยาะเย้ยจากผู้นำชาวยิวและทหาร

พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยความรัก "เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เราชักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด" (ยน 13:34) อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรแห่งความรัก การรับใช้ การให้อภัย และความยุติธรรม ดังนั้น เมื่อเราฉลองความเป็นกษัตริย์ของพระองค์มิใช่ในฐานะผู้ปกครองที่กดขี่และอยู่เหนือคนอื่น แต่ในฐานะองค์แห่งความรัก ที่รัก รับใช้ และให้อภัยโดยยอมตายเพื่อทุกคนบนไม้กางเขน

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องอุทิศตนต่อพระคริสตเจ้ากษัตริย์ของเรา พระองค์จะไม่ใช้กษัตริย์ของเราหากเราไม่ฟังพระองค์ ไม่รักพระองค์ ไม่รับใช้พระองค์ และไม่ติดตามพระองค์ เราจะเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระองค์เมื่อเรากลายเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ดำเนินชีวิตตามพระวรสาร นำมาปฏิบัติในชีวิตให้ปรากฏเป็นจริง และพร้อมเสียสละแบบจิตใจที่สุภาพต่อมตนของพระองค์

ประการที่สอง เราต้องให้พระคริสตเจ้ามีอำนาจเหนือชีวิตของเรา ให้พระองค์ครอบครองชีวิตของเรา มีอำนาจเหนือร่างกาย ความคิด จิตใจ และน้ำใจของเรา ผู้ที่ดำเนินชีวิตในพระอาณาจักรของพระองค์คือผู้ที่กล่าวว่า "พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์" ให้เราพยายามปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์มากกว่าน้ำใจของเรา

ประการที่สาม เราต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งความรักของพระคริสตเจ้า ทรงประทาน บทบัญญัติแห่งความรักแก่เรา “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังความสามารถ... ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31) เราถูกเรียกร้องให้รักตามมาตรฐานเดียวกับพระองค์ เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว และไม่มีเงื่อนไข รักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก เมตตาสงสาร และให้อภัยเสมอ

ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้าแตกต่างจากบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่รัก โดยไม่มีเงื่อนไข รักแม้กระทั่งศัตรู ทรงเป็นกษัตริย์ที่รับใช้และมอบชีวิตเพื่อคนอื่น มิใช่ให้คนอื่นรับใช้ และ ทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้อภัยเสมอแม้คนที่ประหารพระองค์ อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรแห่งความรัก การรับใช้ และให้อภัย ดังนั้น ทุกครั้งที่เรารัก รับใช้ และให้อภัย เราได้ทำให้อาณาจักรของพระองค์ ปรากฏเป็นจริงในโลก

อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความรัก และสันติสุข คริสตชนต้อง ดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีในอาณาจักรของพระองค์ในการรัก รับใช้ และช่วยเหลือกันด้วยใจกว้าง ศิษย์พระคริสต์ต้องให้พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งชีวิตของเรา ช่วยเราให้ทำตามพระประสงค์ของ พระองค์ ฟังพระองค์ รักพระองค์ รับใช้พระองค์ และติดตามพระองค์ เพื่อให้อาณาจักรของพระองค์ ปรากฏเป็นจริงในชีวิต ครอบครัว หมู่คณะ และชุมชนวัดของเรา



1. ข้าพเจ้าจะนำข้อคิดที่ได้รับจากพระวรสารมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2. ข้าพเจ้าจะรัก รับใช้ และให้อภัยผู้อื่นเสมอ
3. ข้าพเจ้าจะเสียสละ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ



ถ้าคุณรักใคร่อย่างจริงใจ คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเอง เพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขา
ถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระองค์

Paul Kalanithi คุณหมอมือใช้ชีวิตในสูดอากาศ..ในทุกกาาร

ที่มา..ฟาร์เวิร์ทเมด

ชายผู้หนึ่งจบปริญญาตรีและโทด้านวรรณคดีอังกฤษจากสแตนฟอร์ด ปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์การแพทย์จากเคมบริดจ์ จบเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเยล ได้รับรางวัลสูงสุดด้านการวิจัยจากสมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งอเมริกา เป็นประสาทศัลยแพทย์มือหนึ่ง เป็นนักเขียนหนังสือเบสต์เซลเลอร์ When Breath Becomes Air และเป็นมะเร็ง !

Paul Kalanithi ชาวอินเดีย-อเมริกัน เติบโตในรัฐแอริโซนา มีความรักในวรรณคดี ผู้มีบทกวีดังศาสดา ลึกลับ ๆ แล้วเขาค้นหาอย่างไม่หยุดยั้งว่า อะไรคือความหมายของชีวิต จากเส้นทางที่เต็มไปด้วยอักษรศาสตร์ เปลี่ยนมาเป็นการตัดสินใจเรียนแพทย์ เพื่อที่จะ **“เข้าใจมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ”** เขาเป็นประสาทศัลยแพทย์มือฉมัง ที่ปั้นดามสิ่งมหัศจรรย์ให้กับคนไข้ได้รอดชีวิตมานับไม่ถ้วน ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก้าวหน้าในอาชีพแพทย์ด้วยความรักหลงใหลไปพร้อม ๆ กับได้อิ่มเอมกับความสำเริง แม้บางครั้งจะเป็นแค่การได้ทานแซนวิชระหว่างช่วงพักผ่าตัด ก็เป็นการต้องแจ้งข่าวร้ายกับคนไข้ที่เขียวยาสู้ความสามารถแล้วก็ไม่อาจรอดพ้นความตาย ชีวิตกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ในวัยเพียง 35 ปี เขาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอด ระยะที่ 4

Lucy Kalanithi ภรรยาสาวแสนสวยของเขา ผู้เป็นแพทย์เช่นกัน อ่านฟิล์มผลมะเร็งพร้อมกันกับสามีผู้เป็นที่รัก ความผิดหวังเศร้าโศกนั้นสุดจะหาหน แต่เธอกลับได้พบว่า ช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ที่ปรี่มจะรานร้าได้ถูกความรักเข้ามาแทนที่อย่างสนิทแนบ เมื่อรู้ว่าเวลาในชีวิตกำลังเหลือน้อยลงทุกขณะ คุณหมอม Paul ตัดสินใจที่จะ **“ใช้ชีวิตอย่างมีชีวิต มากกว่าที่จะมีชีวิตที่กำลังจะตาย”**

ทั้งสองกลับมารักกันแนบแน่นยิ่งขึ้น ตัดสินใจมีลูกด้วยกันด้วยวิธีผสมเทียมทางหลอดแก้ว เวลาที่เหลือคุณหมอม Paul ยังคงทำงานผ่าตัดคนไข้ ไม่ว่าเคสจะยากแค่ไหนเพียงไรก็ยังคงอยู่เสมอเหมือนเช่นเคย พรสวรรค์ในการมองอาการของโรคและจัดการกับโรคคาพยาธิทั้งหลายของคุณหมอนั้นแม่นยำดังจับวางแม้จะอยู่ในมือศัลยแพทย์ที่เป็นมะเร็ง เขายังคงมีตารางเวลาทำงานผ่าตัดที่เขารักเท่าที่ทำได้ ลดงานเอกสาร แต่เมื่อพบว่าเนื้อร้ายลุกลามมากแล้ว จึงตัดสินใจหยุดทำงานทุกประการ เย็นวันสุดท้ายที่เขาอดชุดกาวน์ของแพทย์...เขาร้องไห้หนักมาก

การรักษาในช่วงสองปีสุดท้ายของชีวิตดำเนินไปตามอาการของโรค ในความเป็นหมอมัมเคยเป็นประจักษ์พยานความเป็นความตายมาับไม่ถ้วน แต่บัดนี้ คุณหมอม Paul Kalanithi ต้องเผชิญหน้าและสบตากับความตายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คุณหมอยังคงใช้ชีวิตเต็มที่กับความสุขระยะสุดท้าย แวดล้อมด้วยความรักจากครอบครัว เพื่อนฝูง วันที่ลูกสาวของเขาถือกำเนิด เขานอนอยู่ในเปลผู้ป่วยในห้องคลอด และจากวันนั้นก็มีน้ำทิพย์ชะโลมใจจากลูกสาวอวบอ้วนแก้มพวงผู้เป็นดวงใจ... ชีวิตหนึ่งกำลังเติบโต อีกชีวิตหนึ่งกำลังดับสูญ

คุณหมอม Paul Kalanithi มี 2 ปีที่ได้ใช้ชีวิตคู่ชานไปกับความตาย หากความสุข แนบแน่นในความสัมพันธ์กับครอบครัว คุณพ่อของเขาตัดสินใจมาเข้าบ้านอยู่ใกล้ ๆ เพื่อมาดูแลลูกชายในระยะสุดท้าย คุณพ่อ (ซึ่งเป็นหมอกิ่งฉกาจเช่นกัน) เมื่อถึงวันที่การรักษาดำเนินจนสุดทาง เขามอบความรักให้ลูกชายด้วยการนวดเท้าให้ คุณแม่ทำอาหารอินเดียของโปรดให้ทาน พี่น้องลูกหลานมาห้อมล้อมด้วยความรักความอบอุ่น

ในยามมีชีวิต คุณหมอม Paul Kalanithi ก็เลือกอย่างแน่วแน่ว่าจะ “ใช้ชีวิต” มิใช่ให้ชีวิตใช้เวลาของเขาเพื่อรอวันตาย เมื่อถึงเวลาตัดสินใจครั้งสำคัญว่า เขาต้องจะใส่ท่อช่วยหายใจไหม เพราะการใช้ไบเพปัดันอากาศนั้นทำได้เพียงชั่วคราว ครอบครัวหารือกันระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจกับการเยียวยาให้สบายในระยะสุดท้าย

การตัดสินใจครั้งนี้ คนที่ตกที่นั่งลำบากที่สุดคงหนีไม่พ้น คุณหมอม Paul Kalanithi ผู้ที่เป็นทั้งผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเป็นแพทย์ในเวลาเดียวกัน ในที่สุด ด้วยมะเร็งที่ลามไปถึงสมองของเขานั้นไม่สามารถการันตีได้ถึงอนาคตที่มีลมหายใจ แต่อาจไม่มีคุณภาพชีวิต เขาใช้เวลาตัดสินใจเพียงคืนเดียวแล้วบอกว่า “ผมพร้อมแล้ว” คุณหมอม Paul Kalanithi นอนในอ้อมกอดของภรรยาและลูกสาววัย 8 เดือน ได้รับมอร์ฟีนบรรเทาปวด และจากไปอย่างสงบ... ลมหายใจของเขา กลายเป็นอากาศ

ก่อนจากไป คุณหมอม Paul Kalanithi บอกให้ภรรยามีสามีใหม่ ในวันที่ยังทำงานได้ เขาเตรียมพร้อมด้านการงาน การเงินให้ภรรยาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เมื่อวันที่มีลมหายใจ คุณหมอม Paul Kalanithi ถามตัวเองอยู่เสมอว่า สิ่งใดคือคุณค่าความหมายของชีวิต และนำพาตัวเองไปให้สุดทางในทุกทาง เมื่อต้องจบชีวิต เขาก็เลือกหนทางที่สวยงาม เปี่ยมความทรงจำที่ตราตรึง ทั้งผลงานทาง การแพทย์อันทรงคุณค่า และงานเขียนที่ยอดเยี่ยม “When Breath Becomes Air”

เราผู้ยังมีชีวิตและลมหายใจ สิ่งใดคือคุณค่าและความหมายของชีวิต ? เลือกที่จะเชื่อมั่น ศรัทธา แล้วก้าวไป ใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมกับแถะเรา >>>



ประกาศวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

เรื่อง เปิดให้มีการประกอบพิธีกรรมวันธรรมดาและวันอาทิตย์แบบสาธารณสุข

เนื่องจากทางรัฐบาลได้ประกาศให้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรองรับแผนการเปิดประเทศสำหรับรับนักท่องเที่ยว โดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือคำแนะนำที่ทางราชการกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ทางวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จึงเห็นสมควรเปิดให้พี่น้องสามารถมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันธรรมดาและวันอาทิตย์แบบสาธารณสุขได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 โดยพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์จะมี 2 รอบ เวลา 09.00 น. และ 19.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีรอบละ 200 คนเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าแบบออนไลน์เพื่อเข้าร่วมพิธีโดยสแกนคิวอาร์โค้ดดังภาพ หรือลงทะเบียนที่หน้าวัด โดยพี่น้องสัตบุรุษที่จะเข้าร่วมต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้



1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมพิธี
 2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์
 3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งนอกวัดและเมื่อร่วมพิธีในวัด
 4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร แม้ว่าจะมาด้วยกัน
 5. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ฯลฯ ของดการมาร่วมพิธีที่วัด
- โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 87 วรรค 1 ยังคงให้การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ (มาตรา 1247)

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเห็นแก่ส่วนรวม



ประกาศ

สรุปข่าว



งดฉลองวัดน้อยโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ โอกาสสมโภชพระคริสตราช

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จึงงดฉลองวัดน้อยของโรงเรียน โอกาสสมโภชพระคริสตราชประจำปีนี้

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ ร้านดาราดิลปี มอบเงิน 3,000 บาท, คุณอุรณ – คุณสุภาพร คงครองสมัย มอบเงิน 500 บาท และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบเงิน 500 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของวัด

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน



ข่าวมรณะ

มาร์ติน รณศักดิ์ สายวงศันวล พระได้รับไปเมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 รวมอายุได้ 79 ปี ครอบครัวได้นำศพของท่านมาตั้งสวดที่วัดเก่า และเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีมิสซาปลงศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด
ขอคำภาวนาอุทิศแด่พี่น้องของเราที่ได้จากไป

ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	พฤศจิกายน 2021 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 21	สมโภชพระเยซูจากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (วันกระแสนีเยก) สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ โยเซฟ สุนันท์ เหลืองทอง (ครบ 4 ปี) อุทิศแด่ ยากอบ สุเทพ แสงเทียน (ครบ 100 วัน)	วัด ลูก - หลาน ภรรยา - ลูก
จันทร์ที่ 22	ระลึกถึง น.เชยลี่อา พรหมจารีและมรณสักขี อุทิศแด่ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ มาริอา สุนันท์ - คอมินิก ชาวโอ ซีร์วัฒน์ วิชัยเรื่องธรรม อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	ครอบครัวคิดรุ่งเรือง คุณวินัย วิชัยเรื่องธรรม คุณศักดิ์ - คุณศรีสุดา
อังคารที่ 23	น.คอมมด์ ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี - น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ อุทิศแด่ มาริอา มัคดาเลนา สำรวม แสงเทียน อุทิศแด่ โยเซฟ ถิ่นกี้ - มาริอา ยิ้ม ตูลาเดซาร์กซ์ อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก เผือก - ลูเซีย สนั่น เจริญศักดิ์	ลูก - หลาน ครอบครัว คุณอัครัญญ์พัทธ์
พุธที่ 24	ระลึกถึง น.อันดรูว์ ญว ลัก พระสวมและเพื่อนมรณสักขีชาวเวียดนาม อุทิศแด่ อันนา อำพันธ์ เจริญสุข อุทิศแด่ โยเซฟ สิทธิ คงครองสมัย อุทิศแด่ แอนโทนี่ เกรซ จิตราพิเนตร	คุณกัลยาณี กาญจนสินธุ ภรรยา - ลูก - หลาน คุณพรทิพย์ แนบเนียน
พฤหัสบดีที่ 25	น.ภาการ์นา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี อุทิศแด่ ยอร์ช พิเศษฐ์ รุจิรัตน์ อุทิศแด่ ยอห์น ประพันธ์ เจสตาคุม อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	คุณภานพ ภาแสงเทียน ภรรยา - ลูก - หลาน พญ.สุริดา - นพ.พีรพัฒน์
ศุกร์ที่ 26	สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญวันคล้ายวันเกิดลูกชาย อุทิศแด่ เทเรซา เรวดี สุวดีนทร์กูร อุทิศแด่ ยอห์น ซิม - มาริอา มาลี วงศ์จีน - กลารา วรรณีสุนารักษ์	บิดา - มารดา ลูก - หลาน คุณปรานอม อุ้นทรัพย์
เสาร์ที่ 27	สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ อากาธา ประไพ ศรีสุกลใส (ครบ 4 ปี) อุทิศแด่ เมลกีออร์ มนัส ทัพศาสตร์ อุทิศแด่ โยเซฟ ขวลิต เรื่องวาจา - โยเซฟ สมศักดิ์ ศิริรัตนกุล อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	ครอบครัววศิสุกลใส คุณบุญอ้อม ทัพศาสตร์ น.น. คุณกฤษณ์ - คุณสิริสุดา

หมายเหตุ พระสงฆ์ยังคงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณตามจุดประสงค์และเพื่อพี่น้องทุกคน โดยไม่มีผู้เข้าร่วมพิธี